

# แปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นใน ชลบุรี-ระยอง จัดงานเทศกาลทานาบาตะ งาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่

ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นในชลบุรี-ระยอง กำหนดจัดงาน

ประเพณีดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่ “ทานาบาตะ” เทศกาลอธิษฐานขอพรจากดวงดาว ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2556 ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา พร้อมเนรมิตพื้นที่จัดงานในบรรยากาศของประเพณีทานาบาตะดั้งเดิม ประดับประดาด้วยต้นไผ่และกระดาษ หลากสี จัดกิจกรรมทั้งไทยและญี่ปุ่นตลอดงาน อาทิ การประกวดหนูน้อยทานาบาตะ คอสเพลย์ โชว์ โดยทีมงานชาวญี่ปุ่น มินิคอนเสิร์ตโดย Achi&Co.(ศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น) และ วง Neko Jump ศิลปินเช็ทซ์ดูโอ สาธิตการชงชา และการทำซาซิมิ พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย



นางสาวจันทร์จิรา เสริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “นอกจากศูนย์การค้าจะจัดงานเทศกาลทานาบาตะขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับชาวศรีราชาได้เข้ามาเที่ยวงาน ที่มีเสน่ห์ มีกลิ่นอายในความเป็นตะวันออกของชาวญี่ปุ่น รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นแล้ว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการร่วมรำลึกถึงประเพณีดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ซึ่งอาศัยอยู่ในศรีราชาเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมญี่ปุ่นในชลบุรี-ระยอง ร่วมจัดงานในครั้งนี้ สำหรับเทศกาลทานาบาตะในญี่ปุ่นนั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี โดยชาวบ้านจะฉลองงานทานาบาตะด้วยการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยต้นไผ่ และเขียนคำอธิษฐานขอพรลงบนกระดาษสี แล้วแขวนบนต้นไผ่เพื่อขอพรจากดวงดาว โดยถือเป็นตำนานโบราณของสาวทอผ้ากับชายเลี้ยงวัว คู่รักชาวญี่ปุ่นที่มีโอกาสได้พบกันในวันที่ 7 เดือน 7 เพียงปีละครั้ง ซึ่งผู้ที่เขียนคำอธิษฐานขอพรก็จะได้สมดังใจปรารถนาเช่นเดียวกับคู่รักในตำนาน”

“นอกจากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ทั้งไทยและญี่ปุ่นแล้ว ศูนย์การค้าฯยังจัดกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งการประกวดหนูน้อยทานาบาตะ (6 ก.ค.56) คอสเพลย์โชว์ สุดอลังการโดยต้นตำรับจากญี่ปุ่น (6-7 ก.ค.56) มินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังชาวญี่ปุ่น Achi&Co.(6 ก.ค.56) มินิคอนเสิร์ตของคู่ดูโอสุดเช็ทซ์ Neko Jump (7 ก.ค.56) พร้อมทั้งโชว์การชงชา การทำซาซิมิ การทำอาหารญี่ปุ่น โชว์วงดนตรีวงออร์เคสตรา ทั้งศิลปินไทยและชาวญี่ปุ่น รวมทั้งกิจกรรมจากโรงเรียนภาษาฯ ญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา ในนามของศูนย์การค้าฯ และสมาคมญี่ปุ่นในชลบุรี-ระยอง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ ที่ลานโปรโมชัน ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค

ศรียาชา” นางสาวจันทร์จิราเกล้าทึงทำย